

กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งขับเคลื่อนเขตควบคุมแมลงวันผลไม้ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ THA5052
“Developing Sustainable Management of Fruit Flies Integrating Sterile Insect Technique with other Suppression Methods”
กับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2558-2560



นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี นำ Dr. RUI CARDOSO PEREIRA ผู้แทนทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการ THA5052 เข้าเยี่ยมชมการระดมทุนประมง ประไพตระกูล ผอ. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาเขตควบคุมแมลงวันผลไม้ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานผลิตแมลงวันผลไม้ที่เป็นหมันของ กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสี กรมส่งเสริมการเกษตร อำเภอชัยบุรี จังหวัดปทุมธานี และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสีและคณะ นำ Dr. RUI CARDOSO PEREIRA ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โครงการ THA5052 ร่วมกับนายชนันท์ จันทร์เกตุ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตร จังหวัดจันทบุรี นายเฉลย ต้าเกาพันธ์ นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลตรอกนองและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ผู้นำเกษตรกร และผู้นำท้องถิ่น ตำบลตรอกนอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่ดำเนินงาน โครงการร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำเกษตรกร



นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยเทคโนโลยีรังสีและคณะ พร้อมด้วย Dr. RUI CARDOSO PEREIRA ร่วมประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานควบคุมแมลงวันผลไม้ระหว่างหน่วยงานในประเทศไทย กับ ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล กรมวิชาการเกษตร โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืช และจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการประชุม และนางวัชรพร โอพารณก ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

